



GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN VÀ GIÚP ĐỠ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2017

*Kính gửi quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh
và toàn thể gia đình giáo phận Đà Nẵng.*

Anh chị em thân mến,

Tôi xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và nguyện chúc bình an cho Năm Mới Dương lịch 2017.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 vừa qua, tôi đã mời gọi toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận Đà Nẵng giúp đỡ anh chị em nạn nhân lũ lụt tại miền Bắc Trung bộ. Giáo phận chúng ta đã thể hiện tinh thần bác ái Kitô giáo bằng việc thiết thực đóng góp chia sẻ với các nạn nhân lũ lụt. Sau khi nhận được khoản cứu trợ của giáo phận chúng ta, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã gửi tâm tình cảm ơn thay mặt những anh chị em gặp khó khăn và thử thách tại vùng lũ lụt đó.

Trung tuần tháng 12/2016 vừa qua, mưa lũ lại tiếp tục tàn phá nặng nề nhiều nơi tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, kể cả một vài vùng tại Quảng Nam của chúng ta cũng chịu hậu quả ít nhiều. Ngay dịp lễ Giáng Sinh 2016, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã có văn thư ủy lạo và kêu gọi toàn thể Giáo hội Công Giáo Việt Nam tiếp tục giúp đỡ cho đồng bào tại 5 tỉnh miền Nam Trung Bộ của chúng ta. Khẩn thiết hơn, cả hai Đức Cha Giáo phận Nha Trang và Qui Nhơn đều trực tiếp gửi thư xin cứu giúp các nạn nhân lũ lụt trong hai giáo phận.

Dù biết rằng anh chị em vừa mới tận tình đóng góp cứu trợ vào dịp đầu tháng 11 vừa qua, lại còn phải chuẩn bị cho dịp Tết Đinh Dậu sắp tới; nhưng trong tinh thần thương cảm với hoàn cảnh ngặt nghèo của những anh chị em nạn nhân lũ lụt; một lần nữa, tôi tha thiết mời gọi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng chúng ta chung lời cầu nguyện và rộng tay đóng góp để ủy lạo và sẻ chia với quý anh chị em đang lâm cảnh khốn khó tại năm tỉnh thành thuộc Giáo tỉnh Huế của chúng ta.

Tôi xin đề nghị toàn thể gia đình Giáo phận chúng ta dành ngày Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh 08/01/2017 này để đóng góp cứu trợ các anh chị em của mình, với ý thức rằng chúng ta được mời gọi bày tỏ mẫu nhiệm Chúa Hiển Linh qua nghĩa cử quảng đại của mỗi người. Ngay sau Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, xin quý Cha vui lòng tổng kết và gửi các khoản đóng góp của Dân Chúa Giáo phận về Tòa Giám mục – trước trưa thứ Tư, 11/01/2017 - để sáng thứ Năm, 12/01/2017 Tòa Giám mục sẽ chuyển sự giúp đỡ của Dân Chúa Giáo phận chúng ta tới các Giáo phận Nha Trang và Qui Nhơn.

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha của toàn thể Anh Chị Em và kính chúc toàn thể gia đình giáo phận Đà Nẵng tràn đầy ân phúc của Thiên Chúa tình yêu.

Giám mục của Anh Chị em,

**+Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**